

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản)

Ngày 14-11, chủ trì tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) Kuroiwa Yuji nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng thông tin tình hình kinh tế-xã hội, tiềm năng và định hướng phát triển của Đà Nẵng trong thời gian đến. Bí thư Thành ủy cho biết, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Đây là những cơ chế tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh, vững chắc và lâu dài của Đà Nẵng, tập trung 3 lĩnh vực: thành lập khu



Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) tặng quà lưu niệm đến Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) Kuroiwa Yuji. Ảnh: T.P

XEM TIẾP TRANG 2

Phát triển logistics thông qua đòn bẩy khu thương mại tự do

Tại diễn đàn "Khu thương mại tự do Đà Nẵng - Động lực mới phát triển ngành logistics thành phố Đà Nẵng" do Sở Công Thương phối hợp Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam tổ chức ngày 14-11, các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp trao đổi ý kiến, đưa ra giải pháp phát triển logistics Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng cũng như các đề xuất liên quan đến Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Tham dự diễn đàn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường.



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh (thứ 4, bên phải) tặng hoa chúc mừng ra mắt Ban Chỉ đạo phát triển ngành logistics thành phố Đà Nẵng. Ảnh: MAI QUÊ

XEM TIẾP TRANG 3

Lãnh đạo thành phố dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024

Ngày 14-11, đến dự và chúc mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 do khu dân cư 41, 42 An Thượng, phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) tổ chức, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng mong muốn nhân dân đoàn kết, vận động các nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.



Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 3, bên trái) trao quà cho các gia đình tiêu biểu tại khu dân cư 41, 42 An Thượng. Ảnh: XUÂN HẬU

Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận, biểu dương các kết quả đạt được của khu dân cư 41, 42 An Thượng trong thời gian qua về công tác an sinh xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, đồng thời nhấn mạnh, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là nơi để người dân gặp mặt, bày tỏ tình đoàn kết mà còn là dịp để các cấp lãnh đạo lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người dân, nắm rõ hơn thực tế của từng địa phương để có sự điều chỉnh phương pháp quản lý, điều hành phù hợp.

XEM TIẾP TRANG 2

Huyện Hòa Vang coi trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

Huyện Hòa Vang thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã về chuyên môn, đạo đức công vụ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển địa phương.

TRANG 3

HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ II, NĂM 2024

Đông bào các dân tộc thiểu số đóng góp tích cực vào sự phát triển thành phố

Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đồng bào các dân tộc thiểu số, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận thành phố hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa. Qua đó, góp phần ổn định đời sống, bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

TRANG 2



Đông bào Cơ tu tại thôn Tà Lang - Giản Bí (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: XUÂN HẬU

XEM TIẾP TRANG 2

Cử tri kiến nghị vấn đề về đô thị, môi trường, giao thông

Ngày 14-11, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn và các đại biểu: Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố; Phan Thanh Long, Chánh Thanh tra thành phố; Lê Kim Anh, Phó trưởng phòng Tư pháp quận Liên Chiểu thuộc tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Liên Chiểu, tiếp xúc cử tri phường Hòa Khánh Nam trước kỳ họp cuối năm 2024 của HĐND thành phố.

Cử tri kiến nghị dự án quy hoạch ga đường sắt treo gần 20 năm trên địa bàn ảnh hưởng hạ tầng đô thị trong khu dân cư. Nay thành phố hủy bỏ dự án nhưng vẫn chưa được đầu tư, cải tạo mới để giải quyết các bất cập, tồn tại nhiều năm nay. Cử tri kiến nghị mở rộng cầu Bà Xí trên tuyến đường Mẹ Suốt để tạo điều kiện giao thông thuận lợi; kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư

XEM TIẾP TRANG 2

Giám sát khai thác khoáng sản trong các công trình

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện giám sát việc khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn để bảo vệ khoáng sản chưa được cấp phép khai thác. Sở đề nghị UBND các quận, huyện giám sát chặt chẽ để ngăn chặn việc cấp cho, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất, đá) trong phạm vi diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư để vận chuyển đi san lấp, tiêu thụ, sử dụng bên ngoài dự án mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản; đồng thời, xử lý nghiêm theo thẩm quyền nếu phát hiện các hành vi vi phạm. Đối với đất thừa phát sinh từ quá trình thi công, xây dựng các dự án, công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố, UBND các quận, huyện cần phối hợp hướng dẫn, đề nghị các chủ đầu tư liên hệ Sở Xây dựng để phối hợp đề xuất UBND thành phố có chủ trương điều chỉnh về các dự án đầu tư công của thành phố, làm cơ sở cho việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.

HOÀNG HIỆP

Đột phá từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nêu rõ: "phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, trung tâm công nghệ cao của cả nước; trung tâm vùng về logistics, du lịch - dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo...". Đại học Đà Nẵng đã và đang thực hiện nhiều giải pháp đột phá từ nguồn nhân lực chất lượng cao để thành phố phát triển bền vững.

TRANG 5



Điền kinh Đà Nẵng khẳng định vị thế

Trên hành trình 30 năm xây dựng và phát triển, với giá trị cốt lõi "Chất lượng - Sáng tạo - Nhân văn - Phụng sự xã hội", Đại học Đà Nẵng là "nơi hun đúc trí tuệ và tài năng vì sự phát triển của miền Trung - Tây Nguyên và cả nước". Các thế hệ giảng viên, sinh viên Đại học Đà Nẵng nối tiếp nhau phát huy trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tích cực thực vụ cộng đồng.

TRANG 6



TRANG 3

TRONG SỐ NÀY

Hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc, thực hiện kinh tế tuần hoàn

Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương trước những tác động

TRANG 6

HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ II, NĂM 2024

Đồng bào các dân tộc thiểu số đóng góp tích cực vào sự phát triển thành phố

Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đồng bào các dân tộc thiểu số, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận thành phố hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa. Qua đó, góp phần ổn định đời sống, bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Gương sáng trong đồng bào dân tộc thiểu số

Hơn 20 năm gắn bó tại Bệnh viện Đà Nẵng, bác sĩ chuyên khoa II Đinh Công Minh (SN 1977, dân tộc Chăm Rhe) luôn dốc toàn tâm, toàn lực vì người bệnh. Năm 2002, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y được Huế, bác sĩ Minh về công tác tại khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Đà Nẵng), sau đó là Khoa Cấp cứu, Hồi sức ngoại khoa rồi đến Khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng. Dù ở vị trí công tác nào, bác sĩ Minh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chữa bệnh cứu người. Từ năm 2014 đến nay, bác sĩ Minh tham gia chủ nhiệm 8 đề tài cấp cơ sở. Qua quá trình tìm tòi, nghiên cứu, bác sĩ cùng các đồng nghiệp tích lũy nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý giá và ứng dụng vào công tác khám, điều trị cho người bệnh. Ngoài công việc chuyên môn, bác sĩ Minh còn tham gia các hoạt động thiện nguyện, khám và phát thuốc từ thiện tại các xã miền núi của thành phố. "Tôi luôn nỗ lực để làm tốt công tác chuyên môn, đóng góp vào chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân. Tôi tâm niệm là người thầy thuốc phải làm bằng tâm, đức, coi bệnh nhân như người thân của mình và không ngừng học hỏi để nâng cao chuyên môn của bản thân", bác sĩ Minh chia sẻ.

Theo Phó Giám đốc Bệnh



Bác sĩ Đinh Công Minh (đứng), dân tộc Chăm Rhe, luôn nỗ lực trong công việc.

viện Đà Nẵng Nguyễn Thành Trung, bác sĩ Đinh Công Minh là người có năng lực chuyên môn tốt, tâm huyết với người bệnh, được đồng bào bệnh nhân và đồng nghiệp tin tưởng, yêu mến. Bác sĩ Minh với đam mê nghiên cứu khoa học, có nhiều công trình nghiên cứu quan trọng, không ngừng học hỏi nâng cao tay nghề là tấm gương cho nhiều bác sĩ trẻ noi theo.

Sinh ra ở thôn Tà Lang (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang), anh Đinh Văn Hân (SN 1986), chàng trai trẻ đồng bào Cơ tu được người dân tin nhiệm bầu vào vị trí trưởng thôn kiêm Phó Bí thư Chi bộ thôn. Với kiến thức, cùng sự gắn gũi, anh Hân tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, động viên người dân tham gia phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, đặc biệt là trong công tác bảo vệ rừng. Là tổ trưởng tổ quản lý bảo vệ khoảng 10.000ha rừng, anh Hân đến từng nhà, tranh thủ những buổi họp

dân, kết hợp tuyên truyền trên các nhóm mạng xã hội của thôn để mọi người nắm bắt. Anh vận động mọi người tham gia dịch vụ môi trường rừng, quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng Bà Nà - núi Chúa. Các hộ tham gia phải ký cam kết khai thác gỗ và được hỗ trợ 28 triệu đồng/hộ/năm. Qua nhiều năm kiên trì vận động, người dân nâng cao nhận thức về công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, không còn tình trạng khai thác gỗ trái phép, phát rẫy trồng keo tự phát. Đối với thanh niên trẻ của thôn, anh chính quyền xã tạo điều kiện, kết nối với các doanh nghiệp nước ngoài, anh vận động tham gia xuất khẩu lao động 3-6 tháng để tăng thu nhập cho gia đình. Anh Hân phối hợp công an khu vực nắm thông tin người dân ở địa phương, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Bên



Đồng bào Cơ tu tại thôn Tà Lang - Giàn Bí (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: XUÂN HẬU

cạnh đó, anh vận động khôi phục những điệu múa, những nhạc cụ, văn hóa đặc sắc của người Cơ tu... để phát triển du lịch địa phương.

Là người có uy tín trong cộng đồng người Hoa ở thôn Trung Nghĩa (xã Hòa Ninh), ông Hứa Phương Đức luôn gương mẫu trong nếp sống, nếp nghĩ, gắn gũi, nắm thông tin trong cộng đồng, hỗ trợ với người dân gặp khó khăn. Ông Đức tích cực vận động bà con người Hoa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật Nhà nước, đoàn kết, nâng đỡ nhau về công việc, phát triển kinh tế, cùng nhau xây dựng cộng đồng. "Cộng đồng người Hoa tại thôn Trung Nghĩa luôn biết ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo xã, Huyện ủy, Thành ủy để bà con được phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống", ông Đức chia sẻ.

Đồng hành thúc đẩy phát triển kinh tế

Hiện nay, thành phố có 32 thành phần dân tộc thiểu số, với

5.880 người. Những năm qua, thành phố triển khai nhiều nghị quyết, quyết định về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc phù hợp với điều kiện của vùng miền và địa phương. Hơn 2 năm triển khai, mô hình homestay tại xã Hòa Bắc của chị Rơ Dzáam Thị Hồng đem lại hiệu quả phát triển kinh tế du lịch và tạo công việc cho phụ nữ địa phương. Đây là một trong hai mô hình được nhận 300 triệu đồng theo chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế của người đồng bào dân tộc thiểu số của huyện. "Với mong muốn góp phần phát triển du lịch địa phương và cải thiện đời sống, tôi quyết tâm thuyết phục gia đình kết quả ngày hôm nay là sự đồng hành của địa phương, hỗ trợ vốn, tư vấn cách triển khai... Tôi rất biết ơn sự đồng hành, chia sẻ này", chị Hồng cho biết.

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc Hồ Phú Thanh cho biết, trước

Không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần

Từ năm 2019 đến nay, nhờ các chính sách đầu tư, hỗ trợ của thành phố, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hòa Vang được cải thiện. Cụ thể, hơn 95% hộ đồng bào có phương tiện nghe nhìn; hệ thống trường học, các chợ, thiết chế văn hóa... được đầu tư nâng cấp. Huyện giao 421,24ha đất rừng và hỗ trợ 744 triệu đồng cho 116 hộ ở Tà Lang và Giàn Bí thực hiện trồng rừng; hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế; nâng cấp trường học, có 2 trường đạt chuẩn quốc gia, 2 trường đang hoàn thiện thủ tục công nhận, hỗ trợ tiến án bản trú, tiến học phẩm cho các học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại các cấp học, tổ chức triển khai dạy phụ đạo cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số THCS. 100% người dân tộc Cơ tu và người Việt gốc Hoa được cấp thẻ bảo hiểm y tế; tập trung bảo tồn và phát triển văn hóa cộng đồng người Cơ tu; thành lập tổ hợp tác du lịch sinh thái cộng đồng và 8 nhóm phục vụ du lịch; hỗ trợ xây dựng nhà ở tại khu tái định cư Tà Lang - Giàn Bí. Hỗ trợ 423 hộ được vay vốn để phát triển kinh tế với kinh phí 15,035 tỷ đồng; giới thiệu việc làm cho 225 lượt lao động; hỗ trợ 40 lao động vào làm việc tại các khu du lịch trên địa bàn xã Hòa Phú và ưu tiên cho 28 trường hợp đủ điều kiện tham gia chương trình tu nghiệp lao động tại Hàn Quốc.

đây khi nói đến đồng bào Cơ tu chỉ biết đến những khó khăn về kinh tế, đường xá đi lại xa xôi, trắc trở. Những năm gần đây, nhờ đầu tư nâng cấp hạ tầng, giao thông đi lại thuận lợi, đồng bào Cơ tu đã có những thay đổi về đời sống, xây dựng các mô hình du lịch sinh thái phù hợp với điều kiện của vùng miền và địa phương. Hơn 2 năm triển khai, mô hình homestay tại xã Hòa Bắc của chị Rơ Dzáam Thị Hồng đem lại hiệu quả phát triển kinh tế du lịch và tạo công việc cho phụ nữ địa phương. Đây là một trong hai mô hình được nhận 300 triệu đồng theo chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế của người đồng bào dân tộc thiểu số của huyện. "Với mong muốn góp phần phát triển du lịch địa phương và cải thiện đời sống, tôi quyết tâm thuyết phục gia đình kết quả ngày hôm nay là sự đồng hành của địa phương, hỗ trợ vốn, tư vấn cách triển khai... Tôi rất biết ơn sự đồng hành, chia sẻ này", chị Hồng cho biết.

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc Hồ Phú Thanh cho biết, trước

đồng bào đã nhận thức được trách nhiệm và vai trò của bản thân, chung tay xây dựng, đoàn kết dân tộc, chấp hành tốt chủ trương, pháp luật của Nhà nước, tham gia sản xuất tốt đóng góp kinh tế cho địa phương, giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc. Thời gian đến, huyện tiếp tục rà soát, đầu tư mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng, các công trình thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các thôn; hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế; mô hình du lịch cộng đồng của đồng bào Cơ tu; triển khai đề án Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người Cơ tu, đặc biệt là tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn tất các thủ tục để tiến hành khởi công và sớm hoàn thành công trình Trung tâm Văn hóa du lịch cộng đồng người Cơ tu; chú trọng phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

XUÂN HẬU

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản)

(TIẾP THEO TRANG 1)

thương mại tự do; đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ; vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI). Ngoài ra, thành phố được phép hình thành trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy đề nghị hai địa phương tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, giao lưu văn hóa, nhất là hợp tác trong lĩnh vực trao đổi nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhân đây, Bí thư Thành ủy trân trọng gửi lời mời đến lãnh đạo tỉnh Kanagawa tham dự sự kiện Diễn đàn các thành phố hữu nghị

hợp tác - Đà Nẵng 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 1-2025.

Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji bày tỏ mong muốn hai địa phương sẽ tiếp tục phát triển quan hệ thắm thiết hơn nữa trong thời gian đến. Chia sẻ về Lễ hội Kanagawa tại Đà Nẵng năm 2024, Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết, đây là dịp để người dân Đà Nẵng hiểu hơn về tỉnh Kanagawa, về văn hóa, ẩm thực Nhật Bản và là cơ hội thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác trong nhiều lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Ông

Kuroiwa Yuji cam kết sẽ nỗ lực để quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng với nhiều tiềm năng đầu tư cho các doanh nghiệp tại tỉnh.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Kanagawa 2024 tại Đà Nẵng diễn ra chiều 14-11 tại khách sạn Mikazuki với các tiết mục nghệ thuật hấp dẫn, đặc sắc và cuộc thi thuyết trình giữa học sinh, sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố với chủ đề "Cùng chung tay vì nền bức tranh tương lai Việt Nam - Nhật Bản 10 năm tới".

THANH PHƯƠNG

Phát huy hiệu quả phong trào thi đua "Cụm chiến binh gương mẫu" năm 2024

Ngày 14-11, Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi) tổng kết phong trào thi đua "Cụm chiến binh gương mẫu" năm 2024. Năm qua, Hội Cựu chiến binh thành phố đã đưa số 8 tập trung xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", là lực lượng chính trị nòng cốt, trung

thành, tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Bên cạnh đó, các hội đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, góp phần giúp cán bộ, hội viên ổn định tư tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp; phối hợp xây dựng công chào Khu di tích Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (thuộc khu di tích Hùng Ông, xã Trà Tân, huyện Bắc

Trà My, tỉnh Quảng Nam) tổng kinh phí 300 triệu đồng. Năm 2025, Hội Cựu chiến binh thành phố đã đưa số 8 đẩy mạnh vận động cán bộ, hội viên nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; chủ động nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cựu chiến binh và nhân dân.

NGỌC QUỐC

Thăm hỏi gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 14-11, đoàn công tác Ban An toàn giao thông thành phố do Giám đốc Sở Giao thông vận tải, kiêm Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông Bùi Hồng Trung dẫn đầu đã có buổi thăm hỏi gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang. Tại đây, lãnh đạo Ban An toàn giao thông thành phố

động viên và chia sẻ mất mát cùng gia đình; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương tăng cường tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho người dân trên địa bàn nhằm giáo dục ý thức, nâng cao trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông; bên cạnh đó, đẩy mạnh chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình nạn nhân TNGT. Thông qua hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm

các nạn nhân tử vong do TNGT", Ban An toàn giao thông thành phố mong muốn mỗi người dân nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Cũng trong dịp này, Ban An toàn giao thông thành phố trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân với số tiền 2 triệu đồng/nạn nhân.

THÀNH LÂN

Lãnh đạo thành phố dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024

(TIẾP THEO TRANG 1)

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị thời gian đến, khu dân cư 41, 42 An Thượng tích cực triển khai các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2025. Phát huy kết quả đạt được, khu dân cư vận động các nguồn lực giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Cán bộ, đảng viên và nhân

dân của khu dân cư phát huy dân chủ trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Báo cáo tại ngày hội, năm 2024, khu dân cư 41, 42 An Thượng vận động Quỹ "Vì người nghèo" 7,7 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được chú trọng. Phong trào "Toàn dân bảo vệ

an ninh Tổ quốc", xây dựng "Tổ dân phố nói không với tội phạm và tệ nạn xã hội", "Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp" được triển khai hiệu quả, 100% hộ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa". Dịp này, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư.

X.HẬU

Cử tri kiến nghị vấn đề về đô thị, môi trường, giao thông

(TIẾP THEO TRANG 1)

xây dựng trường học để học sinh có điều kiện học tập tốt hơn; tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn; bắt cập liên quan đến tình trạng các khu vui chơi không được khai thác hiệu quả; các dự án tại bãi rác Khánh Sơn gây ảnh hưởng cho người dân; tình trạng ngập úng cục bộ; công tác quản lý đất đai...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn ghi nhận các kiến nghị cử tri, đồng thời yêu cầu quận, phường trong thẩm quyền của mình rà soát các vấn đề bức xúc cử tri nêu, chú trọng giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại, nhất là tình trạng thiếu trường học, đầu tư hạ tầng thoát nước, đường giao thông, điện chiếu sáng. Các sở, ngành phải làm rõ các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý, phụ trách của mình, từ công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng giao thông, đô thị, các công trình dự án hạ tầng xã hội để cử tri nắm rõ và biết tiến độ, lộ trình xử lý, giải quyết, hướng tháo gỡ.

Cùng ngày, Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Sơn Trà và huyện Hoàng Sa gồm: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Huỳnh Bá Cử và Phó trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Nguyễn Thị Phương tiếp xúc cử tri phường An Hải Bắc và cử tri phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà).

Cử tri nêu nhiều ý kiến liên quan đến



Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Liên Chiểu tiếp xúc cử tri phường Hòa Khánh Nam. Ảnh: T.HUY

vấn đề quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, trật tự giao thông, trật tự đô thị, giáo dục, vệ sinh môi trường và các vấn đề dân sinh. Trong đó, cử tri kiến nghị tình trạng thiếu các bãi đỗ xe công cộng dẫn đến việc đậu đỗ xe trên đường, trong các kiệt hẻm; thực trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh và đậu đỗ xe máy; xe tải vào ào thuyên cảng cá Thọ Quang chạy nhanh vượt ẩu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; sớm mở rộng các tuyến đường dưới 4m lên 5,5m. Nhiều lô đất trống có diện tích lớn chậm đưa vào sử dụng, bị bỏ hoang gây ô nhiễm môi trường, lãng phí

tài nguyên. Một số dự án chậm triển khai gây bức xúc. Cử tri kiến nghị các nội dung liên quan lĩnh vực giáo dục, giải pháp bố trí, quản lý và khai thác nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị xác đáng, tâm huyết của cử tri và thông tin, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đồng thời cho biết, tổ đại biểu sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, đôn đốc các sở, ngành, địa phương sớm trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri.

T.HUY-ĐẮC MẠNH

Phát triển logistics thông qua đòn bẩy khu thương mại tự do

(TIẾP THEO TRANG 1)

Đà Nẵng nỗ lực phát triển logistics

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường cho biết, Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra mục tiêu Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế biển, hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics tại miền Trung với vai trò trung tâm của Đà Nẵng. Mới đây, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; trong đó, việc thành lập khu thương mại tự do được đề xuất phát triển theo mô hình đô thị kinh doanh tích hợp, gồm nhiều khu chức năng (khu sản xuất, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật) nhằm tận dụng tối đa lợi thế phát triển của Đà Nẵng. Đặc biệt, chính sách đặc thù này áp dụng cho thành phố còn gắn với lộ trình phát triển trong tương lai của cảng biển Liên Chiểu và sân bay quốc tế Đà Nẵng, là điều kiện thuận lợi để Đà Nẵng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực và quốc tế, góp phần thu hút mạnh mẽ các dòng vốn đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài (FDI) vào thành phố và vùng động lực miền Trung.

Với chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo các cấp, các sở, ban, ngành đang khẩn trương phối hợp hoàn thiện đề án trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2024 để sớm thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Trong giai đoạn đến, logistics tiếp tục được Đà Nẵng xác định là ngành quan trọng, tác động



Các đại biểu tham dự phiên thảo luận "Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm sản xuất - thương mại và logistics quốc tế qua đòn bẩy khu thương mại tự do". Ảnh: MAI QUẾ

Ra mắt Ban chỉ đạo phát triển ngành logistics thành phố

Trong khuôn khổ diễn đàn, Ban chỉ đạo phát triển ngành logistics thành phố Đà Nẵng chính thức ra mắt. Trước đó, ngày 12-9-2023, UBND thành phố ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo, theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường làm trưởng ban; bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương, làm phó trưởng ban thường trực. Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND thành phố điều phối các hoạt động liên quan đến phát triển logistics, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động logistics theo văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo cũng đảm nhận nhiệm vụ tham mưu triển khai hiệu quả đề án "Phát triển dịch vụ logistics Đà Nẵng kết nối hiệu quả với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Hành lang kinh tế Đông Tây giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050".

lớn đến tăng trưởng kinh tế - xã hội. Thành phố đang quyết liệt đẩy nhanh tiến trình đầu tư các dự án trọng điểm như khu bến cảng Liên Chiểu, trung tâm logistics tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, các trung tâm logistics, cảng cạn. Thành phố cũng nỗ lực nghiên cứu xây dựng, áp dụng có hiệu quả các chính sách, quy định về phát triển dịch vụ logistics; thực hiện có hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát các thủ tục hành chính không cần thiết để tạo điều kiện cho logistics phát triển.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 136/2024/QH15, trong đó có nội dung thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng là cơ sở để thí điểm các chính sách mới, làm tiền đề để luật hóa các quy định về khu thương mại tự do cho cả nước. Việc phát triển mô hình các khu thương mại tự do sẽ là cơ hội thuận lợi đưa ngành dịch vụ logistics Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng phát triển và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng logistics toàn cầu. Bộ Công Thương

luôn ủng hộ và đồng hành cùng các bộ, ngành, UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Công Thương trong quá trình xây dựng và triển khai để án thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng cũng như các nhiệm vụ thúc đẩy phát triển ngành logistics.

Sớm hình thành khu thương mại tự do

Theo PGS.TS Bùi Quang Bình, giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), đại diện đơn vị tư vấn đề án Xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng, cho rằng việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng cho phép Đà Nẵng vượt qua giới hạn về địa lý, vươn tầm với quy mô kinh tế không chỉ trong phạm vi miền Trung, cả nước mà còn cả quốc tế. Logistics là hợp phần quan trọng của khu thương mại tự do, được kết hợp trên cơ sở vận tải đa phương thức, kho bãi và dịch vụ phụ trợ. Các công ty cung cấp dịch vụ logistics đa dạng đang hoạt động ở Việt Nam gồm chuyên phát nhanh quốc tế, vận tải đa phương thức, quản lý chuỗi cung ứng, logistics thương mại điện tử và dịch vụ logistics chuyên biệt cho các ngành hàng như y tế và dược phẩm. Những dịch vụ này rất phù hợp với định hướng phát triển của Khu thương mại tự do Đà Nẵng trong việc tạo ra trung tâm logistics quốc tế, hỗ trợ chuỗi cung ứng đa dạng cho các ngành kinh tế chiến lược.

Bà Đào Thanh Hương, Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đánh giá vị trí địa lý của Đà Nẵng phù hợp để thí điểm khu thương mại tự do. Đối với logistics, hạ tầng kết nối đóng vai trò quan trọng để kết nối sản xuất, thương mại. Để thu hút đầu tư, việc quy định rõ cơ chế, chính sách, lĩnh vực ưu tiên

trong khu thương mại tự do là vô cùng quan trọng. Trong điều kiện ngân sách có giới hạn, Đà Nẵng cần thúc đẩy hợp tác công tư để có nguồn lực đầu tư. Ông Arnaud Ginolin, Giám đốc điều hành Công ty TNHH The Boston Consulting Group - đơn vị tư vấn chiến lược toàn cầu cho rằng, để thúc đẩy logistics thành phố cần 3 giải pháp: đầu tư hạ tầng giao thông và tăng kết nối vận tải quốc tế thông qua Ấn Độ, Trung Quốc; thu hút công ty logistics lớn với việc sớm hình thành khu thương mại tự do; đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu kết luận diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường đề nghị Ban Chỉ đạo phát triển ngành logistics thành phố xây dựng chương trình hoạt động trong năm 2025, trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ: hoàn thiện danh mục các dự án ưu tiên về logistics, vị trí quy hoạch chuẩn bị đầu tư; nghiên cứu tổ chức triển lãm logistics thành phố Đà Nẵng thành hoạt động thường niên; tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ nâng cao chất lượng nhân lực logistics; lồng ghép triển khai hiệu quả các nhiệm vụ liên quan tại Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội. Phó Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ mong muốn các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, hiệp hội, nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng Đà Nẵng trong quá trình thành lập và phát triển khu thương mại tự do, cũng như đẩy mạnh phát triển ngành logistics của thành phố nói riêng, khu vực vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước nói chung.

MAI QUẾ

Hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc, thực hiện kinh tế tuần hoàn

Chiều 14-11, Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) phối hợp Hiệp hội công nghiệp và môi trường, Tạp chí Công nghiệp môi trường tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn, chia sẻ việc tăng cường thực hiện các quy định, chính sách mới về bảo vệ môi trường và kinh tế tuần hoàn cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp khu vực Nam Trung Bộ. Việc tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các quy định, chính sách mới về bảo vệ môi trường cũng như khuyến khích phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng cường tiết kiệm và thu hồi năng lượng, tái sử dụng và tái chế nước sau xử lý nước thải, rác thải... tại các doanh nghiệp là cần thiết và cần được đẩy mạnh để vừa bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh và mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, vừa nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường. Đồng thời, từ các khó khăn, vướng mắc cũng như các kinh nghiệm rút ra được trong quá trình thực thi, Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) sẽ tổng hợp, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật để phù hợp với thực tiễn, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

HOÀNG HIỆP

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về bảo vệ môi trường

Ngày 14-11, Viện Chiến lược và khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) phối hợp Sở Tư pháp tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cho các cán bộ tư pháp, pháp chế, cán bộ phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc các sở, ban, ngành, địa phương, hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh phổ biến kịp thời, sâu rộng các định hướng, chính sách, quy định pháp luật mới về bảo vệ môi trường, Bộ Tư pháp rất quan tâm và thường xuyên phối hợp với các địa phương triển khai các hoạt động hướng dẫn, tập huấn thi hành, nhất là đối với cán bộ tư pháp, pháp chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường. Tại hội nghị, các bộ các cục, viện, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; kỹ năng lồng ghép các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường vào các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ tư pháp, pháp chế và cán bộ phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; lồng ghép yếu tố môi trường vào việc phân tích và hình thành chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; xác định các tội phạm môi trường và hình phạt trong Bộ luật Hình sự...

NAM TRẦN

Xã hội

Huyện Hòa Vang coi trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

Huyện Hòa Vang thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã về chuyên môn, đạo đức công vụ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển địa phương.

Ông Ngô Duy Quang, Trưởng phòng Nội vụ huyện Hòa Vang cho biết, huyện thường xuyên tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn giúp cán bộ, công chức cấp xã cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ luật pháp, quản lý Nhà nước. Việc phối hợp các đơn vị đào tạo, mời giảng viên có kinh nghiệm để hướng dẫn giúp cán bộ nắm bắt được nhiều kiến thức mới. Cùng với kiến thức chuyên môn, huyện chú trọng đào tạo các kỹ năng mềm, như giao tiếp, giải quyết vấn đề và xử lý tình huống linh hoạt, hiệu quả.

Các cấp ủy đảng, chính quyền huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên hướng dẫn việc cập nhật các quy định, hướng dẫn mới của cấp trên trong thực thi công vụ, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên. Kết quả đó được thể hiện qua việc cán bộ, công chức xử lý linh hoạt đối với công việc được giao, có thái độ đúng đắn khi tiếp xúc với công dân. Chị Phan Thị Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Sơn cho biết, từ những kiến thức mới, chi tổ chức tuyên truyền cho hội viên phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát động các phong trào thi đua của địa phương; hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu chính đáng.



Hàng năm, huyện Hòa Vang thường xuyên tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn giúp cán bộ, công chức cấp xã cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ. TRONG ẢNH: Cán bộ bộ phận "Một cửa" xã Hòa Nhơn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Theo Phòng Nội vụ, toàn huyện Hòa Vang có 238 cán bộ, công chức và 148 người hoạt động không chuyên trách tại 11 xã. Đến nay đội ngũ cán bộ, công chức có bước phát triển về chất lượng, bảo đảm số lượng, cơ bản được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn cũng như trình độ lý luận chính trị. Anh Nguyễn Phú Minh, cán bộ địa chính xã Hòa Tiến, sau khi hoàn thành khóa học thạc sĩ chuyên ngành quản lý đất đai, dù đảm nhiệm khối lượng công việc lớn, nhưng với trình độ đào tạo bài bản, tinh thần ham học hỏi nên anh Minh luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. "Việc đào tạo nghiệp vụ bài bản sẽ giúp cán bộ địa chính hiểu rõ và thực hiện đúng các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Điều này giúp

đảm tính minh bạch, công khai cho người dân", anh Minh cho hay.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến Đặng Quang Hùng, hiện xã có 23 cán bộ, công chức. Trong thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể của xã luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đối với cán bộ, công chức về chuyên môn cũng như trình độ lý luận chính trị. Địa phương luôn quan tâm cử cán bộ, công chức đi học tập bồi dưỡng nâng cao kiến thức. Đến nay, xã có 3 cán bộ có trình độ thạc sĩ, còn lại là có trình độ đại học, bảo đảm các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Về trình độ lý luận chính trị có 3 cán bộ trình độ cao cấp lý luận chính trị, còn lại là trung trung cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Văn Văn, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Vang cho rằng, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện bảo đảm đủ các điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp, luật của Nhà nước... Đó chính là tiền đề quan trọng để Hòa Vang phát huy sức mạnh toàn diện của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương.

Để theo kịp xu hướng chuyển đổi số, theo ông Văn, cần tăng cường đào tạo công nghệ thông tin, kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý, dịch vụ công trực tuyến, bảo mật thông tin, giúp giảm giấy tờ, tăng tính minh bạch và hiệu quả làm việc. Ông Lê Trung Thăng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho rằng, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của huyện Hòa Vang ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Chất lượng phục vụ được cải thiện, giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp và tăng cường sự hài lòng của người dân. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, trước hết việc tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ cần được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm sự công bằng và minh bạch.

TRỌNG HÙNG

168/178 trường học có hội chữ thập đỏ

Ngày 14-11, báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác chữ thập đỏ trường học năm học 2023-2024, Hội Chữ thập đỏ thành phố cho biết, thành phố 168/178 trường có tổ chức hội chữ thập đỏ, đạt 94%. Trong đó 92/96 chi hội chữ thập đỏ trường tiểu học, 56/57 chi hội chữ thập đỏ trường THCS công lập, 19/22 hội chữ thập đỏ trường THPT công lập; 1/3 hội chữ thập đỏ trung tâm giáo dục thường xuyên. Các hoạt động trợ giúp nhân đạo cho học sinh được đẩy mạnh, khoảng 1.000 địa chỉ nhân đạo là học

sinh khó khăn được trợ giúp. Hội đồng đội các cấp thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thăm hỏi, tặng quà cho thiếu nhi nhiễm chất độc da cam, trẻ mồ côi, khuyết tật. Công tác tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe học đường, tuyên truyền về phòng chống thiên tai được chú trọng.

Địp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố khen thưởng 12 tập thể, 5 cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác chữ thập đỏ trường học năm học 2023-2024.

LAM PHƯƠNG

Phát động hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới

Ngày 14-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố tổ chức chương trình "Sắc cam - thắp sáng và hành động vì thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em", phát động hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi truyền thông hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em tại cơ sở, diễn ra từ ngày 15-11 đến 15-12 trong các cấp hội phụ nữ. Đà Nẵng là địa phương thứ 2 của Việt Nam và là thành phố thứ 57 trên thế giới được công nhận tham gia sáng kiến chủ đạo toàn cầu "Thành phố an toàn và không gian an toàn" của Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Địp này, Hội LHPN thành phố ra mắt dòng chữ DANANG BEACH được tổ màu cam tại khu vực Lăng Ông (bãi biển Mỹ Khê, quận Ngũ Hành Sơn); tổ chức Care the People của Ý tại Việt Nam tặng 30 chiếc ghế đá "Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em" cho Ban quản lý bãi đỗ Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Thanh Khê.

Cùng ngày Hội LHPN thành phố

tổ chức hội nghị tổng kết dự án "Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em". Các đại biểu trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, đề xuất cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện, lan tỏa thông điệp "Xây dựng thành phố an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em".

Tháng 9-2022, Hội LHPN thành phố hợp tác Liên Hợp Quốc triển khai dự án "Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em, giai đoạn 2022 - 2024". Dự án có nhiều hoạt động nổi bật, trong đó chương trình "Sắc Cam - thắp sáng và hành động". Đây là chương trình nhận diện của phụ nữ Đà Nẵng được thể hiện qua: "Cà phê cam", "ánh sáng cam", "điều hành cam", thắp sáng cam tòa nhà Hội LHPN thành phố, bật cam cầu Rồng... Bên cạnh đó, các mô hình điểm tiêu biểu như "địa chỉ tin cậy", "nhà tạm lánh", "cầu lạc bộ nam giới tiên phong trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em", "tổ phản ứng nhanh", "điểm chờ an toàn - đồng hành cùng em" và gần đây nhất là ra mắt điểm mô hình "trạm dừng chân xe bus an toàn, thân thiện" tại 2 điểm chờ trên địa bàn quận Hải Châu và Thanh Khê.

THU HÀ

Qua đơn thư bạn đọc

Cần giải quyết dứt điểm trường hợp xây nhà sai phép, bít lối đi chung

Báo Đà Nẵng nhận đơn của ông **Đỗ Đăng Dũng cùng vợ là bà Nguyễn Thị Kim Anh (tổ 5, Quang Thành 2, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu)** phản ánh việc gia đình ông **Bùi Hạnh** và con trai là **Bùi Phúc Lập** xây dựng tường rào trái phép lấn chiếm hành lang đường dây tín hiệu đường sắt và một phần đất của gia đình ông song chưa được xử lý dứt điểm.



Khu đất sát đường sắt giao nhau đường Ngô Thị Nhậm (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) xảy ra tranh chấp giữa họ ông **Đỗ Đăng Dũng cùng vợ là bà Nguyễn Thị Kim Anh** với các hộ liền kề xảy ra nhiều năm qua.

Trong đơn, vợ chồng ông **Dũng** trình bày: gia đình ông **Bùi Hạnh** và con trai là **Bùi Phúc Lập** (cùng tổ) thuộc diện giải tỏa đi hẳn, được cấp đất tái định cư từ năm 2008 nhưng gia đình ông **Hạnh** không đi dời đi hẳn mà lúi lại khoảng đất trống để lấn chiếm. “Cụ thể, gia đình ông **Hạnh** xây bờ tường cao 3m, dài 33m và trồng trụ gác gỗ, lợp tôn và dựng tôn xung quanh, bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy. Từ năm 2014, gia đình tôi đã có nhiều đơn đề nghị giải quyết song tới nay, nhà tôn, phần xây dựng trái phép của họ ông **Hạnh** và con trai dưới đường dây tín hiệu đường sắt vẫn tồn tại, che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng tới đường dây tín hiệu đường sắt và chắn ngang nhà sau, lấn phần đất phía sau nhà tôi nhưng chưa được giải quyết”, đơn ông **Dũng** nêu.

Hạnh thuộc diện giải tỏa đi hẳn dự án Khu dân cư Nam Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu. Sau khi bàn giao mặt bằng và chờ nhận đất tái định cư, ông **Bùi Hạnh** có đơn xin làm một chái bằng tôn tạm để thờ ông bà và chứa vật dụng gia đình trên diện tích đất khoảng 30m² trên phần đất ông **Bùi Hạnh** giao lại cho con **Bùi Phúc Lập**. Tuy nhiên, phần dựng tạm này tới tháng 6-2015, ông **Bùi Hạnh** đã tự tháo dỡ và trả mặt bằng xong. Tại công văn số 989/SGTVT-VP ngày 15-3-2016 về việc trả lời đơn cho họ ông **Dũng** liên quan việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ và đường sắt cũng khẳng định: thời điểm kiểm tra, không phát hiện hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ và đường sắt tại nút giao cắt giữa đường Ngô Thị Nhậm và đường sắt.

Việc nội dung phản ánh họ ông **Bùi Phúc Lập** xây dựng tường rào trên phần diện tích đất đã đền bù, có ý định xây dựng 4 căn nhà trái phép, UBND quận Liên Chiểu cho biết: qua kiểm tra trường rào xây gạch trên diện tích đất 200m² của ông **Bùi Phúc Lập** được cha là ông **Bùi Hạnh** tặng cho, được UBND phường Hòa Khánh xác nhận năm 2000. Tường rào này nằm ngoài phạm vi giải tỏa và được xác định xây dựng từ trước đó trước đó khoảng 10 năm và việc ông **Lập** xây dựng tường rào không ảnh hưởng và không liên quan đến phần diện tích đất của vợ chồng ông **Dũng**, bà **Anh** đang sử dụng. Theo hiện trạng thực tế cho thấy, từ khi vợ chồng ông **Dũng**, bà **Anh** phản ánh đến thời điểm hiện nay tại khu đất trống này không có nhà xây dựng trái phép; việc phản ánh của bà **Anh** là không đúng sự thật.

Liên quan tới vụ việc này, bà **Phan Thị Hương** và bà **Võ Thị Công** đã có đơn khiếu nại vợ chồng ông **Dũng** và bà **Anh** vì hành vi xây dựng nhà ở chắn lối đi chung của các hộ phía sau, không thực hiện thỏa thuận hợp đồng chuyển nhượng, UBND phường đã nhiều lần tổ chức mời các bên liên quan để làm việc nhưng họ ông **Dũng** và bà **Anh** vắng mặt

Để xe máy lấn chiếm lòng, lề đường

Trên tuyến đường Mai Am (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) các hộ dân sinh sống khu vực này thường xuyên để xe máy lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở người tham gia giao thông. Để nghị chính quyền địa phương kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng trên (ảnh chụp ngày 7-11).



K.H

Hộp cáp viễn thông không nắp đầy

Khu vực gần số nhà 37, đường Đồng Kê (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) có hộp cáp viễn thông không có nắp đầy, gây nguy hiểm cho người đi đường. Để nghị chi quan chức năng kiểm tra, xử lý để bảo đảm an toàn cho khu vực (ảnh chụp ngày 7-11).



T.D

Trụ tên đường bị vỡ

Thôn trụ gần các băng tên đường Trương Quyển - Tân Thái 10 (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) bị bung vỡ lớp bê-tông gần hết, để ngổ đổ. Để nghị đơn vị chức năng kiểm tra, gia cố để bảo đảm an toàn (ảnh chụp ngày 2-11).



T.K.V

Hai cây xanh bặt gốc

Hai cây xanh số 60 (ảnh) và số 96 trên vỉa hè đường Hà Hồi (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) bị gió quật bặt gốc ngã đổ, chưa được khắc phục. Để nghị đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định (ảnh chụp ngày 9-11).



T.K.V

Cụ thể, theo báo cáo số 38/BC-UBND ngày 8-3-2017 của UBND quận Liên Chiểu nêu: qua kiểm tra, họ ông **Bùi**

Thông tin - Thông báo

MỜI CHÀO GIÁ

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng - CN TCT Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: Mua mới thay thế 2 băng chuyền con lăn hàng hóa (có động cơ) trước và sau của máy soi hàng hóa 14S180-2is Line 1 tại nhà ga hàng hóa - Cảng HKQT Đà Nẵng, các nội dung chính như sau:

hàng không Việt Nam - CTCP. + Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá: Từ ngày 15-11-2024 đến 15 giờ ngày 20-11-2024. + Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước thời điểm 15 giờ ngày 20-11-2024. Các đơn vị quan tâm có thể nhận thông báo chào giá bằng 2 hình thức sau: 1. Truy cập vào website: https://www.vietnamairport.vn/, vào tag "Kết nối doanh nghiệp", mục "thông báo mời chào giá".

2. Nhận thông báo mời chào giá trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng (Tầng 5 tòa nhà điều hành - Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng), số điện thoại: 0236.3646298, 0903.586.833 (Mr Minh Long). Kính mời các nhà cung cấp quan tâm chào giá. Trân trọng.

MỜI CHÀO GIÁ

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng - CN TCT Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: Mua sắm thiết bị lắp đặt hệ thống âm thanh tại Phòng 3.1- Nhà điều hành Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, các nội dung chính như sau: + Bên mời chào giá: Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh TCT Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP.

+ Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá: Từ 15 giờ ngày 15-11-2024 đến 15 giờ ngày 22-11-2024. + Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước thời điểm 15 giờ ngày 22-11-2024. Các đơn vị quan tâm có thể nhận thông báo chào giá bằng 2 hình thức sau: 1. Truy cập vào website: https://www.vietnamairport.vn/, vào tag "Kết

nối doanh nghiệp", mục "thông báo mời chào giá". 2. Nhận thông báo mời chào giá trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng (Tầng 5 tòa nhà điều hành - Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng), số điện thoại: 0236 3646298, 0905.293.272 (Mr. Vũ). Kính mời các nhà cung cấp quan tâm chào giá. Trân trọng.

Các bằng chứng tác hại của thuốc lá mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, triển khai các biện pháp kiểm soát, tỷ lệ sử dụng thuốc lá giảm nhưng chậm. Số liệu năm 2021 cho thấy, tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc vẫn ở mức cao là 41,1%; ở cả nam và nữ là 20,48%. Việt Nam vẫn thuộc quốc gia có tỷ lệ hút thuốc lá cao trên thế giới. Việc hút thuốc lá chủ động và cả thụ động (hít phải khói thuốc) là nguy cơ gia tăng các bệnh không lây nhiễm, gây tử vong hàng đầu. Đáng chú ý, trong những năm gần đây, bên cạnh thuốc lá truyền thống, trên thị trường xuất hiện các loại thuốc lá mới gồm: thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và sản phẩm lai giữa 2 loại này. Mặc dù chưa đc phép nhập khẩu, bán và quảng cáo nhưng tình hình sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới vẫn đáng lo ngại, nhất là ở các khu vực thành thị. Chưa kể việc lợi dụng các sản phẩm thuốc lá mới để trà trộn ma túy khi các bệnh viện đã ghi nhận các trường hợp sử dụng thuốc lá điện tử bị ngộ độc ma túy, loạn thần.



Tại gần 700 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 đã ghi nhận 1.224 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng với các triệu chứng: Dị ứng, ngộ độc, tổn thương phổi cấp, và cả đột quỵ não. Số ngày điều trị trung bình từ 1-6 ngày; có 5% số bệnh nhân sau điều trị vẫn để lại di chứng.

Đặc biệt, thuốc lá điện tử chứa nicotine - chất gây nghiện mạnh, có hại cho sự phát triển não bộ thanh, thiếu niên dưới 25 tuổi. Nicotine ảnh hưởng xấu đến sự hình thành các khớp thần kinh (Synapse), gây ra vấn đề về trí nhớ, tập trung, học tập, tự chủ và rối loạn tâm trạng. Hậu quả lâu dài nghiêm trọng bao gồm nghiện, có thể dẫn đến rối loạn nhân thức, cảm xúc, giảm khả năng tập trung, học tập; liên quan đến các rối loạn tâm thần.

Với thuốc lá nung nóng, khói tỏa từ các sản phẩm thuốc này có thành phần rất giống với khói tỏa của thuốc lá điếu, có chứa nhiều chất độc có khả năng gây ra nhiều bệnh như: Hô hấp, tim mạch, ung thư; bệnh về hệ thần kinh, hệ sinh sản, trí não, ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ mang thai, trẻ em, vị thành niên. Người hút thuốc lá nung nóng có thể dẫn tới các ảnh hưởng liên quan đến suy yếu khả năng sống của tế bào tiến tạo xương và quá trình chữa lành gây xương, làm giảm khả năng miễn dịch và tăng viêm nhiễm, có khả năng gây độc tế bào, có liên quan đến bệnh viêm da dị ứng, các bệnh viêm nhiễm, ở răng miệng...

Ông **Hoàng Vũ Long**, bà **Nguyễn Thị Hồng Lý**, thường trú: K482/20 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Có đến UBND phường Hòa Cường Bắc lập hồ sơ báo mất bản chính Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thửa đất địa chỉ K85/14L đường Bình An 7, TDP 42, phường Hòa Cường Bắc năm 2000 (có xác nhận của UBND phường) của ông **Hoàng Vũ Long** và bà **Nguyễn Thị Hồng Lý**. Trong thời gian 30 ngày đăng thông báo, nếu có ai khiếu nại, tranh chấp liên quan đến việc báo mất giấy tờ nêu trên của

ông **Hoàng Vũ Long** và bà **Nguyễn Thị Hồng Lý** thì đề nghị gửi đơn đến UBND phường Hòa Cường Bắc (địa chỉ: 388 Núi Thành, phường Hòa Cường Bắc) để được giải quyết. Nếu quá thời hạn trên mọi khiếu nại của các tổ chức, cá nhân, UBND phường không chịu trách nhiệm giải quyết.

Y TẾ - SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Phòng ngừa lây nhiễm HIV

Vắc-xin chống lại HIV rất khó phát triển vì các protein bề mặt HIV đột biến dễ dàng, dẫn đến một sự đa dạng rất lớn các loại kháng nguyên. Hiện tại, không có thuốc chủng ngừa AIDS hiệu quả. Chính vì vậy, phòng ngừa là yếu tố quan trọng nhất hiện nay. Các biện pháp dự phòng lây truyền hiệu quả bao gồm: - Giáo dục cộng đồng: Giáo dục có hiệu quả và đường như làm giảm tỷ lệ nhiễm bệnh. Do quan hệ tình dục chiếm phần lớn các trường hợp, nên dạy mọi người tránh các hành vi tình dục không an toàn là biện pháp phù hợp nhất - Thực hành tình dục an toàn: Những người nhiễm HIV không bị ức chế tải lượng vi-rút (nghĩa là tải lượng vi-rút không phát hiện được) nên thực hành các hành vi tình dục an toàn. Những người

nhiễm HIV bị ức chế vi-rút không truyền vi-rút qua đường tình dục cho bạn tình của họ. Ngoài ra, thực hành tình dục an toàn hơn giúp ngăn ngừa lây truyền các loại vi-rút khác. - Từ vấn đề nguy cơ dùng chung bơm kim tiêm có vai trò quan trọng nhưng có lẽ sẽ hiệu quả hơn nếu kết hợp với việc cung cấp bơm kim tiêm vô trùng để giảm lây truyền HIV và các vi-rút lây qua đường máu khác do dùng chung dụng cụ tiêm chích bị ô nhiễm. - Xét nghiệm xác định nhiễm HIV: Xét nghiệm nên được tiến hành thường xuyên cho thanh, thiếu niên và người lớn tại hầu hết các cơ sở chăm sóc sức khỏe. - Từ vấn đề phụ nữ mang thai: Lây truyền từ mẹ sang con hầu như đã được loại bỏ nhờ xét nghiệm HIV, điều trị bằng ART và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa

me. Nếu phụ nữ mang thai được biết là nhiễm HIV hoặc xét nghiệm dương tính với HIV, họ nên được tư vấn về nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con. - Cắt bao quy đầu của nam giới: cắt bao quy đầu làm giảm khoảng 50% nguy cơ lây nhiễm HIV từ bạn tình nữ khi quan hệ tình dục qua đường âm đạo. - Biện pháp phòng ngừa pho quát: Các bác sĩ chăm sóc sức khỏe và nha khoa nên đeo găng tay trong những tình huống có thể liên quan đến màng nhầy hoặc chất dịch cơ thể của bệnh nhân và nên được biết cách phòng tránh tai nạn từ kim tiêm. Những người chăm sóc tại nhà của bệnh nhân nhiễm HIV nên đeo găng tay nếu tay của họ có thể tiếp xúc với chất dịch cơ thể. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TP. ĐÀ NẴNG

Đột phá từ nguồn nhân lực chất lượng cao



Bi thư Thành ủy Nguyễn Văn Quang (thứ 2, bên trái sang), Giám đốc Đại học Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Vũ (thứ 2, bên phải sang) tại sự kiện khai trương Trung tâm Vi mạch bán dẫn và Công nghệ thông minh của Trường Đại học Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn.

Ảnh: QUANG MINH

Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nêu rõ: "phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, trung tâm công nghệ cao của cả nước; trung tâm vùng về logistics, du lịch - dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo..." Đại học Đà Nẵng đã và đang thực hiện nhiều giải pháp đột phá từ nguồn nhân lực chất lượng cao để thành phố phát triển bền vững.

Theo PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, ngoài những tiềm năng vốn có, Đà Nẵng còn có những tiềm năng, lợi thế lớn mà không phải địa phương nào cũng có được, đó là lợi thế về "thành phố đại học" cần được chú trọng phát huy cao độ. Thành phố có hệ thống nhiều trường đại học với khoảng hơn 100.000 sinh viên, trong đó Đại học Đà Nẵng có vai trò nòng cốt (hơn 60.000 sinh viên), đạt tỷ lệ bình quân hơn 800 sinh viên/vận dân, gấp 4 lần cả nước. Về tiềm lực đội ngũ khoa học, Đà Nẵng có khoảng hơn 1.000 giáo sư/phó giáo sư, tiến sĩ (trong đó Đại học Đà Nẵng đóng góp gần 800 nhà khoa học, giảng viên), đây là lực lượng trí thức đông đảo, nhiệt huyết cần có các chính sách thu hút, đãi ngộ để trọng dụng, phát huy hơn nữa.

Chính sách cán bộ của Đà Nẵng nên có tính "mở", liên thông giữa thành

phố với các cơ quan Trung ương, các trường đại học để có thêm nguồn xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia giỏi, nhất là khi thành phố được Trung ương cho thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Với danh xưng thành phố "đáng sống, đáng đến", Đà Nẵng nói chung cũng như Đại học Đà Nẵng nói riêng có điều kiện để thu hút nhân tài, học sinh, sinh viên xuất sắc từ mọi miền về học tập, nghiên cứu. Đây thực sự là lực lượng trí thức trẻ, khỏe, năng động, sáng tạo là tiềm năng, lợi thế để Đà Nẵng phát triển trở thành thành phố "đổi mới sáng tạo". Hằng năm, Đại học Đà Nẵng và các trường đại học trên địa bàn tổ chức hàng trăm sự kiện, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế, thu hút hàng nghìn nhà khoa học, chuyên gia đến trao đổi học thuật, có thể kết hợp với tham quan, du lịch, góp phần quảng bá Đà Nẵng xứng danh "thành phố sự kiện".

Về đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành mũi nhọn, Đà Nẵng là thành phố có độ mở lớn về giao thông, giao thương, nằm trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, hướng ra cửa ngõ biển Đông; có nhiều điểm tương đồng như Singapore từng thành công nhờ phát triển kinh tế trí thức và đổi mới sáng tạo. Thời gian qua, lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm, triển khai "Chương trình đào tạo nhân lực vi mạch bán dẫn" với sự hướng ứng, vào cuộc của nhiều trường đại học và doanh nghiệp, trong đó có Đại học Đà Nẵng với bề dày truyền thống, thế mạnh để đào tạo các ngành, lĩnh vực kỹ thuật công nghệ cao mà không phải cơ sở giáo dục nào cũng có thể đảm nhận. Với 18 lĩnh vực đào tạo (136 ngành đại học, 48 ngành thạc

sĩ và 32 ngành tiến sĩ), Đại học Đà Nẵng có hầu hết các ngành đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển vùng và đất nước trong giai đoạn mới để bắt kịp Cách mạng công nghiệp 4.0, như: thiết kế vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ tài chính... Từ đầu năm học 2023-2024, Đại học Đà Nẵng đã tiên phong khởi xướng thành lập Liên minh các đại học hàng đầu đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển ngành mũi nhọn công nghiệp bán dẫn như để án của Chính phủ vừa ban hành.

Các trường đại học thành viên Đại học Đà Nẵng (Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn là 27 điểm). Trường Đại học Kinh tế tiên phong đào tạo ngành Công nghệ Tài chính (Fintech) đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực góp phần thu hút đầu tư, phát triển Khu thương mại tự do, Trung tâm Tài chính khu vực và quốc tế. Để thực sự xứng tầm nguồn. Qua các mùa tuyển sinh, Đại học Đà Nẵng tuyển đủ chỉ tiêu với chất lượng đầu vào cao, một số ngành có điểm xét tuyển thuộc top đầu cả nước, là địa chỉ đào tạo tin cậy trong sự lựa chọn của phụ huynh và học sinh.

Bên cạnh đó, các hoạt động khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế của Đại

QUANG MINH

Gắn kết phát triển vùng

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhấn mạnh "liên kết phát triển vùng là xu thế tất yếu, là động lực kết nối và dẫn dắt sự phát triển...". Với truyền thống 30 năm qua, Đại học Đà Nẵng hội đủ tiềm lực và khát vọng trở thành Đại học Quốc gia, thể hiện vai trò nòng cốt, gắn kết trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, "thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước".

Phát huy tiềm lực để hiện thực khát vọng lớn

Là đại học vùng trọng điểm quốc gia, đa lĩnh vực, đa ngành, trải qua hành trình 30 năm xây dựng và phát triển; kế thừa, phát huy truyền thống gần 50 năm của các trường thành viên, đến nay, Đại học Đà Nẵng đã khẳng định là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu; là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. PGS. TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, chia sẻ: "Thật tự hào khi đi suốt chiều dài của đất nước đều có thể bắt gặp nhiều cựu sinh viên Đại học Đà Nẵng thành đạt, đảm nhận những cương vị chủ chốt trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và trường học; tham gia hầu hết các công trình, dự án trọng điểm của vùng và quốc gia như: Khu kinh tế Dung Quất, Khu kinh tế mở Chu Lai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Trường Hải, BIDV, FPT, Synopsys, UAC, Fujikin..."

Những thành quả, dấu ấn phát triển của Đại học Đà Nẵng qua 30 năm nổi bật, toàn diện trên các mặt như: hoàn thiện hệ thống tổ chức gồm 6 trường đại học thành viên và các đơn vị đào tạo trực thuộc với đội ngũ lớn mạnh gần 2.600 cán bộ viên chức, trong đó tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên đạt trên 48% (Trường Đại học Bách khoa đạt gần 70%, gấp đôi bình quân chung của cả nước là 32%), đa phần được đào tạo ở nước ngoài, năng động, giỏi chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ; phát triển quy mô hiện có hơn 60.000 sinh viên, có đủ hầu hết các lĩnh vực/ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội và người học, nhất là các ngành kinh tế then chốt, công nghệ lõi, công nghệ nguồn. Qua các mùa tuyển sinh, Đại học Đà Nẵng tuyển đủ chỉ tiêu với chất lượng đầu vào cao, một số ngành có điểm xét tuyển thuộc top đầu cả nước, là địa chỉ đào tạo tin cậy trong sự lựa chọn của phụ huynh và học sinh.

Bên cạnh đó, các hoạt động khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế của Đại



Lãnh đạo thành phố và Đại học Đà Nẵng vinh danh các thủ khoa kỳ tuyển sinh đại học năm 2024.

Ảnh: HẢI ĐĂNG

học Đà Nẵng ngày càng khởi sắc. Hằng năm, Đại học Đà Nẵng có hơn 250 đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ/ngành, các tỉnh/thành phố và tương đương được nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng thực tế, phục vụ cộng đồng; công bố khoa học bình quân hơn 500 bài báo trên các tạp chí uy tín quốc tế (WoS/Scopus); có mạng lưới hợp tác sâu rộng với hàng trăm đối tác là các tổ chức, trường ĐH, viện nghiên cứu, doanh nghiệp uy tín trên khắp thế giới... Đại học Đà Nẵng được các tổ chức kiểm định chất lượng xếp hạng đại học uy tín, đánh giá cao vị thế trong nước và quốc tế với điểm nhân là Trường Đại học Bách khoa được công nhận đạt chuẩn quốc tế HCERES (từ năm 2017 đến nay); các trường đại học thành viên đạt chuẩn quốc gia (từ năm 2016 đến nay), thuộc top 3 các đại học có số chương trình đào tạo đạt chuẩn trong và ngoài nước với 95 chương trình đào tạo.

Đồng hành để phát triển bền vững

Đại học Đà Nẵng luôn coi trọng, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, coi đó như sợi chỉ đỏ và là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững. Để thực hiện chiến lược này, những năm qua, Đại học Đà Nẵng chú trọng đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao dựa trên các trụ cột cơ bản đó là: tăng cường gắn kết với các trường THPT để giáo dục STEM và ngoại ngữ để nâng cao chất lượng đầu vào; đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp để gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng hiệu quả đầu ra; chú trọng gắn kết

với các bộ, ngành, địa phương trong việc kết nối cung - cầu nguồn nhân lực, xây dựng, góp ý và phân bổ khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đồng góp phát triển vùng và đất nước.

Thực hiện Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có "từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học", Đại học Đà Nẵng đã quyết liệt chỉ đạo các trường thành viên mở thêm các chương trình tiên tiến, liên kết quốc tế, giảng dạy bằng tiếng Anh, khuyến khích hỗ trợ sinh viên trau dồi ngoại ngữ, đáp ứng khung trình độ năng lực ngoại ngữ quốc gia, tối thiểu đạt chuẩn đầu vào, đầu ra.

Đại học Đà Nẵng phối hợp Ban Kinh tế Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia về phát triển các ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa năm 2022. Trường Đại học Kinh tế công bố Báo cáo kinh tế thường niên và các kịch bản tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng các năm 2023, 2024. Đại học Đà Nẵng ký kết, triển khai hợp tác toàn diện với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội... trong đào tạo và nghiên cứu, góp phần phát triển các ngành mũi nhọn cho đất nước. Hiệu quả thiết thực từ hợp tác đại học - doanh nghiệp cho thấy nhiều lợi ích chung trong các chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Sinh viên được hỗ trợ, cấp học bổng và có thêm nhiều cơ hội thực

tập, phát triển nghề nghiệp, có việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các trường được tăng cường trang thiết bị thực hành, thí nghiệm từ sự đồng hành của doanh nghiệp.

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ còn không ít trường đại học có quy mô đào tạo nhỏ, lẻ, đơn ngành; nguồn lực đầu tư còn hạn chế; đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên còn thiếu, chưa đảm bảo cả về số lượng lẫn chất lượng để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, cần sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa "ba nhà" (Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp) nhất là trong liên kết vùng về giáo dục đào tạo để góp phần hiện thực chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Bước sang giai đoạn phát triển mới, chủ trương, nhiệm vụ phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia được nêu trong các Nghị quyết số 26-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành phố Đà Nẵng đang phấn đấu trở thành "trung tâm kinh tế - xã hội lớn", "trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" của vùng và cả nước. Đại học Đà Nẵng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đảm nhận tốt sứ mệnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

HẢI ĐĂNG

Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp vì cộng đồng

Trên hành trình 30 năm xây dựng và phát triển, với giá trị cốt lõi "Chất lượng - Sáng tạo - Nhân văn - Phụng sự xã hội", Đại học Đà Nẵng là "nơi hun đúc trí tuệ và tài năng vì sự phát triển của miền Trung - Tây Nguyên và cả nước". Các thế hệ giảng viên, sinh viên Đại học Đà Nẵng nối tiếp nhau phát huy trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tích cực phục vụ cộng đồng.

Các hoạt động đổi mới sáng tạo của giảng viên, sinh viên Đại học Đà Nẵng không những gắn liền với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà còn có tiềm năng lớn để khởi nghiệp, đem lại giá trị phục vụ cộng đồng. Điển hình như dự án Công nghệ sản xuất tảo xoắn Spirulina ươm tảo khởi nghiệp tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng đã được chuyển giao, góp phần phát triển kinh tế Vạn Tường (tỉnh



Sinh viên Đại học Đà Nẵng đoạt giải Nhất với dự án ứng dụng Mạng Lora trong Hệ thống IoT đảm bảo chất lượng điện năng tại Cuộc thi Smart Campus châu Á-Thái Bình Dương.

Ảnh: NGỌC HÀ

Quảng Ngãi); dự án Xử lý, tái chế pin năng lượng mặt trời phế thải được phát triển khởi nghiệp phục vụ cộng đồng

hay sản phẩm mực thực vật BINKS đoạt giải nhất toàn quốc Cuộc thi "SV-STARTUP 2024" lần thứ 6 do Bộ Giáo

dục và Đào tạo phối hợp Trung ương Đoàn tổ chức, bước đầu ứng dụng, được đánh giá cao bởi tính thích dụng, an toàn cho sức khỏe người dùng.

Các nhà khoa học, giảng viên của Đại học Đà Nẵng có những dự án được đánh giá cao không chỉ trong nước mà tại nước ngoài như: dự án Thông tin quang thông minh cho mạng dữ liệu cực lớn của nhóm nghiên cứu do PGS. TS. Nguyễn Tấn Hưng chủ trì được cấp bằng bảo hộ sáng chế UPSTO (Hợp Kỳ); dự án giảm thiểu rác thải nhựa của nhóm nghiên cứu Viện Công nghệ quốc tế DNIIT được Tổ chức World Wide Fund for Nature tài trợ, đưa vào ứng dụng bảo vệ môi trường... Theo lãnh đạo Đại học Đà Nẵng, các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc luôn bám sát nhu cầu thực tiễn, chủ động nghiên cứu ứng dụng góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết phục vụ dân sinh. Cụ thể, Trường Đại học Bách khoa nghiên

cứu phòng, chống ngập lụt tại các đô thị (Đà Nẵng; thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), đề xuất phương án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa góp phần phát triển du lịch địa phương (quận Hải Châu; Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu; huyện Hòa Vang; xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam); Trường Đại học Kinh tế hỗ trợ người dân phát triển các thương hiệu sản phẩm OCOP, đồng hành xây dựng nông thôn mới ở huyện Hòa Vang; Trường Đại học Ngoại ngữ bồi dưỡng ngoại ngữ cho hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ công an các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; Trường Y Dược khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi; Viện Công nghệ quốc tế DNIIT chuyển giao ứng dụng thành công mạng LORA góp xây dựng Đà Nẵng - thành phố thông minh...

Ngoài ra, những sản phẩm công nghệ

hữu ích của sinh viên đem lại giá trị ứng dụng thiết thực, nhân văn như: công nghệ lưu trữ hydrogen rắn; công nghệ 4G phục vụ chẩn đoán rò rỉ ống nước; phương tiện thu gom rác trên mặt nước đã góp phần phát triển nguồn năng lượng sạch bảo vệ tài nguyên nước. Nhiều sản phẩm ứng dụng phục vụ đời sống, y tế cộng đồng như: phao cứu hộ tìm người bị nạn; gang tay hỗ trợ bệnh nhân sau đột quỵ; màng bọc thực phẩm phân hủy sinh học... Chính những nỗ lực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp không ngừng nghỉ đã hình thành nên lớp sinh viên mới của Đại học Đà Nẵng vừa có tư duy sáng tạo và năng lực tự học, tự nghiên cứu, có kỹ năng dẫn dắt, lãnh đạo. Sinh viên không những tự tạo việc làm cho mình, mà còn nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp để sáng tạo nên cơ hội việc làm cho xã hội, sẵn sàng thích ứng, bắt kịp với cách mạng Công nghiệp 4.0.

NGỌC HÀ

